
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar.
Byrja skal á því að nota þá fjármuni sem teknir eru af bifreiðaeigindum nú þegar undir því yfirskini að 

nota eigi þá til vegakerfis en eru svo notaðir í allt annað.
Einnig ætti að innheimta sömu gjöld af rafmagnsbílum, þar sem rafmagnsbílar slíta vegakerfinu til 
jafns við bíla með aðra orkugjafa.
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